



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
รวมข่าว

Thailand (Mid-day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิสาหกิจ-เกษตร

วันที่: อังคาร 11 ตุลาคม 2559

ปีที่: 67 ฉบับที่: 21448


ColInch: 23 Ad Value: 69,000

คอลัมน์: โสลกชาวไร่ทุกปี

หน้า: 7(ขวา)

PrValue (x3): 207,000

ศิลปิน: สีส



โสกชาวไร่ทุกปี

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำแต่ส่งเสริมการปลูกกับดูแลเกษตรกร ส่วน “ปุใจ” เจ้าของโสกข่าว ประจำวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559... ■ ทักท้วงกรณีการยางแห่งประเทศไทย(อทย.)เปิดรับสมัครคนในเขต มาเป็นรองผู้ว่าฯ กท. 9 อัครา ที่ทำอาชญากรรม โสลก เพราะนอกเขตประเพณีปฏิบัติ มีผู้มีสมัครทั้งหมด 6 คน เป็นคนนอก 1 คนใน 5 จะมีการคัดสรรให้เสร็จภายใน 17 ส.ค. และนำรายชื่อเสนอรายชื่อให้บอร์ดพิจารณา 26 ส.ค. นี้ นายสีหะ สุขสะอาดผู้ว่าฯ กท. จึงจะทุกอย่างที่ทำไมได้ยทออกกะทันการปรัภษาที่ไว้ขอฎหมายกท. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สทว.) มาแล้วสามารถทำได้ ไม่มีปัญหา... ■ ส่วนสาเหตุที่เลื่อนเปิดรับสมัครเนื่องจาก กท. เป็นองค์กรใหม่ ที่มีคนนำ 8 หน่วยงานมาบูรรวมกัน ไม่เพียงจะมาจกล่างที่ ลักษณะการทำงานยังไม่เหมือนกัน องค์กรสวนยาง(อสย.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานแต่ปลูกกับขายยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำแต่ส่งเสริมการปลูกกับดูแลเกษตรกร ส่วน “ปุใจ” เจ้าของโสกข่าว ประจำวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559... ■ ทักท้วงกรณีการยางแห่งประเทศไทย(อทย.)เปิดรับสมัครคนในเขต มาเป็นรองผู้ว่าฯ กท. 9 อัครา ที่ทำอาชญากรรม โสลก เพราะนอกเขตประเพณีปฏิบัติ มีผู้มีสมัครทั้งหมด 6 คน เป็นคนนอก 1 คนใน 5 จะมีการคัดสรรให้เสร็จภายใน 17 ส.ค. และนำรายชื่อเสนอรายชื่อให้บอร์ดพิจารณา 26 ส.ค. นี้ นายสีหะ สุขสะอาดผู้ว่าฯ กท. จึงจะทุกอย่างที่ทำไมได้ยทออกกะทันการปรัภษาที่ไว้ขอฎหมายกท. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สทว.) มาแล้วสามารถทำได้ ไม่มีปัญหา... ■ ส่วนสาเหตุที่เลื่อนเปิดรับสมัครเนื่องจาก กท. เป็นองค์กรใหม่ ที่มีคนนำ 8 หน่วยงานมาบูรรวมกัน ไม่เพียงจะมาจกล่างที่ ลักษณะการทำงานยังไม่เหมือนกัน องค์กรสวนยาง(อสย.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานแต่ปลูกกับขายยาง สำนักงาน

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำแต่ส่งเสริมการปลูกกับดูแลเกษตรกร ส่วน “ปุใจ” เจ้าของโสกข่าว ประจำวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559... ■ ทักท้วงกรณีการยางแห่งประเทศไทย(อทย.)เปิดรับสมัครคนในเขต มาเป็นรองผู้ว่าฯ กท. 9 อัครา ที่ทำอาชญากรรม โสลก เพราะนอกเขตประเพณีปฏิบัติ มีผู้มีสมัครทั้งหมด 6 คน เป็นคนนอก 1 คนใน 5 จะมีการคัดสรรให้เสร็จภายใน 17 ส.ค. และนำรายชื่อเสนอรายชื่อให้บอร์ดพิจารณา 26 ส.ค. นี้ นายสีหะ สุขสะอาดผู้ว่าฯ กท. จึงจะทุกอย่างที่ทำไมได้ยทออกกะทันการปรัภษาที่ไว้ขอฎหมายกท. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สทว.) มาแล้วสามารถทำได้ ไม่มีปัญหา... ■ ส่วนสาเหตุที่เลื่อนเปิดรับสมัครเนื่องจาก กท. เป็นองค์กรใหม่ ที่มีคนนำ 8 หน่วยงานมาบูรรวมกัน ไม่เพียงจะมาจกล่างที่ ลักษณะการทำงานยังไม่เหมือนกัน องค์กรสวนยาง(อสย.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำงานแต่ปลูกกับขายยาง สำนักงาน

ปุใจ

แนวหน้า

'กทพ.-เอสซีจี'ผลิตนวัตกรรมไฮเทค ทั้ง 'หุ่นยนต์-กำแพงกันเสียง'เน้นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม
อังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือฯ ว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างองค์กรภายในประเทศ โดยเน้น 3 นวัตกรรมหลัก ได้แก่ 1)หุ่นยนต์เพื่อการตรวจและรายงานสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น สะพานและทางพิเศษ รวมถึงทางด่วนหรือทางพิเศษ 2)การออกแบบกำแพงกันเสียงบนสะพานด้วยพลาสติกน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเท่าเดิมที่เน้นการใช้วัสดุดิบภายในประเทศ ซึ่งจะมีการนำยางพาราเป็นวัสดุส่วนผสม และสามารถออกแบบให้เป็นมาตรฐานรองรับงานได้ทุกขนาด และ 3)ตู้เก็บค่าผ่านทางที่ออกแบบพิเศษ ที่ผลิตจากพอลิเอทิลีน ขึ้นรูปด้วยเทคนิคพิเศษ ทำความสะอาดง่ายและช่วยประหยัดพลังงาน และเน้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยตามสรีรวิทยา เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่ง คาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวจะมีการนำมาตรวจสอบและรายงานสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น สะพาน และ เคเบิลสะพานแขวน ซึ่งจะประหยัดเวลามากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบเคเบิลสะพานแขวน 1 เส้น หุ่นยนต์จะใช้ระยะเวลาในการตรวจไม่เกิน 20 นาที ระยะเวลาในการตรวจสอบอยู่ที่ประมาณ 5 กิโลเมตร แต่หากเป็นการตรวจด้วยคนจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 3 วัน ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณอย่างมากและต้องมีการใช้พื้นที่ในการตรวจสอบ นอกจากนี้ในส่วนกำแพงกันเสียงที่ปัจจุบันมีต้นทุนประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อ 1 เมตร หากสามารถใช้วัสดุในประเทศเช่น ยางพารา เข้าไปเป็นส่วนผสมได้มากขึ้น และทำให้ต้นทุนลดลงได้เหลือ 5,000-6,000 บาท ก็ถือเป็นเรื่องดีที่อาจจะส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศสูงขึ้นได้และเป็นการตอบสนองนโยบายการใช้ยางพาราของรัฐบาลด้วย สำหรับงบประมาณการซ่อมทางของการทางพิเศษฯอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท ต่อปี

ด้านนายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดเผยว่า ทาง เอสซีจี เคมิคอลส์ จะมีการนำนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาที่ใช้งานได้จริงเชิงพาณิชย์ 3 โครงการ มาเสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวจะต้องรอการทางพิเศษฯส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ทางพิเศษและอุปกรณ์ต่างๆ มาให้ โดยคาดว่าในเดือนหน้าก็จะได้ข้อสรุป เพื่อนำมาปรับปรุงหุ่นยนต์ในการตรวจสอบสภาพให้ได้ตามที่ต้องการทั้งเรื่องสี, รอยแตก, รอยร้าวหรือสิ่งผิดปกติภายใน

ทั้งนี้ในการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยตอบสนองเรื่องความปลอดภัย และลดการใช้ทรัพยากรบุคคลได้มาก เพราะ หุ่นยนต์ตัวนี้มีความละเอียดในการตรวจสอบการชำรุดได้ถึง 0.1 มิลลิเมตร ทรัพยากรบุคคลได้มาก เนื่องจาก หุ่นยนต์ตัว ดังกล่าวมีความละเอียดในการตรวจสอบการชำรุดได้ถึง 0.1 มิลลิเมตร



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา
ยางปรับตัวเพิ่มขึ้น
วันที่ 10 ต.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แฉงการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่น
รมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่น
ดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.15 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.48 บาท ยางแผ่นดิบ
ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 52.75 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.68 บาท ราคายางทองถิ่น
กิโลกรัมละ 50.90 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.55 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ
55.91 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.66 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 1.27 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.41 บาท ปรับเพิ่มขึ้น
1.04 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.41 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.75 บาท ยางค้ำตั้ง
กิโลกรัมละ 49.17 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.66 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราช รวม 107,200 กิโลกรัม นำยางสด 50.70 บาทต่อกิโลกรัม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.00 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาขายได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
และยางเข้าสู่ตลาดยังคงมีปริมาณน้อย อีกทั้ง ตลาดกลับมามีปัจจัยชี้นำทางด้าน
ราคาที่สำคัญ โดยตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้เปิดทำการเป็นวันแรก หลังจากหยุดยาวใน
เทศกาลวันชาติจีน อย่างไรก็ตาม ราคาขายได้รับปัจจัยกดดันจากนักลงทุนชะลอการ
ซื้อขายก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร
ประจำเดือนกันยายนในวันนี้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ
(เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ อีกทั้ง ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 60.27 บาทต่อ
กิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.54 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.70 บาท
ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ปิดทำการเนื่องในวันเพื่อสุขภาพและการกีฬา

R Y T 9ราคาสินค้าเกษตรรายวัน
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559**ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559****ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105**

โรงสีเต๊กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 9,300 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล)ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 6.90 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.55 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.75 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคม ที่ราคา 6.10 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.12 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคม ที่ราคา 52.75 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.50 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 85.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคม ที่ราคา 80.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี -

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม อ.นาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี -

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จุดรับซื้อ คุณอุมา วังคง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 65.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 20.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคมที่ราคา 18.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 20.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 7 ตุลาคมที่ราคา 18.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี -

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ ขบส. อ.เมือง จ.นครปฐม 300.00 บาท/ร้อยผล. ราคาเพิ่มขึ้น จากวันที่ 7 ตุลาคมที่ราคา 290.00 บาท/ร้อยผล

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 300.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,900.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 62.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 300.00 บาท/ร้อยฟอง.

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--